

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠ ĐÌNH

Chiều ngày 5/3/2024 , chi bộ Trường Tiểu học Hạ Đình đã tổ chức một buổi sinh hoạt thường kì. Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí:

- 1, Đồng chí Đỗ Quang Dương –Ủy viên Ban thường vụ , Trưởng ban tổ chức Quận ủy .
 - 2, Đồng chí Nguyễn Huy Thành – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy .
 - 3, Đồng chí Nguyễn Hải Hà – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy .
 - 4, Đồng chí , Đinh Huy Niệm – Bí thư Đảng ủy Phường Hạ Đình
 - 5, Đồng chí , Nguyễn Ngọc Khương – Phó Bí thư Đảng ủy Phường Hạ Đình
- Cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ các trường học, Bí thư chi bộ khu dân cư cũng đến dự buổi sinh hoạt.

Chi bộ Trường Tiểu học Hạ Đình luôn tích cực triển khai các công tác ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tới từng đảng viên trong chi bộ. Chính vì vậy, trong buổi sinh hoạt thường kì này chi bộ cũng phát huy hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để gửi tới các đồng chí Đảng viên trong chi bộ các nghị quyết, văn bản của Đảng ủy phường. Và buổi sinh hoạt chi bộ thường kì đã diễn ra một cách bài bản khoa học và các bước sinh hoạt theo đúng quy trình quy định.

Mở đầu buổi sinh hoạt , đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó Bí thư chi bộ nêu lí do, giới thiệu đại biểu; Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ; Thông báo tình hình đảng viên; Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ:

Tiếp theo đồng chí thay mặt cho cấp ủy tổ chức quán triệt các nghị quyết và văn bản của Đảng ủy phường.

Sau nội dung quán triệt các văn bản nghị quyết của Đảng ủy Phường, đ/c Đỗ Thị Tố Nga –Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2024 của chi bộ



Do được tiếp cận sớm nội dung sinh hoạt qua sổ tay đảng viên nên các đc Đảng viên trong chi bộ đã tham gia đóng góp 12 ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 3

Đc Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó hiệu trưởng nêu các giải pháp và phân công nhiệm vụ để thực hiện tổ chức các ngày lễ lớn



Đc Nghiêm Thị Lan Hương – Chi ủy viên đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn – hoạt động trọng tâm của nhà trường.



Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã rất tích cực phát biểu đóng góp ý kiến



Sau phần đóng góp ý kiến rất sôi nổi của các đ/c Đảng viên trong chi bộ, hội nghị cũng rất vinh dự được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu tới dự



Đa số các ý kiến đều đánh giá buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ trường Tiểu học Hạ Đình diễn ra rất bài bản, khoa học đúng quy định quy trình. Buổi sinh hoạt đi vào trọng tâm, phù hợp với đặc thù của chi bộ. Các đồng chí cũng đưa thêm về Quy chế dân chủ và phát động tham gia các cuộc thi trực tuyến để bổ sung cho nghị quyết của Chi bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Tố Nga - Bí thư chi bộ đã tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. 100% các đc Đảng viên biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ



Chi bộ trường Tiêu học Hạ Đình sẽ luôn đoàn kết, nhất trí một lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm học 2023-2024.